



สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ รับที่ 854 รับที่(อีเมล) — วันที่ 4 ม.ค. 2565 9.254

ที่ นร ๑๑๐๙/๗๗ ๑

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๖๘๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง การให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การให้สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ ที่มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในเรื่องสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งร่างประกาศฯ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกควรดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งมีการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ควบคู่กับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ตลอดจนควรพิจารณานำแนวปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนให้การกำหนดสิทธิประโยชน์ได้รับการพิจารณาอย่างรอบด้านมาใช้ประกอบในการดำเนินงาน โดยเฉพาะการใช้รูปแบบขององค์คณะในการพิจารณากำหนดสิทธิประโยชน์และการเจรจากับผู้ประกอบการ เพื่อให้การกำหนดสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันในผู้ประกอบการแต่ละรายมีความเหมาะสม

๒. สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้วงซุดของผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ในร่างประกาศฯ ได้กำหนดให้เป็นไปตามที่ระบุในความตกลง ซึ่งจะมีขั้นตอนที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องเจรจาและจัดทำความตกลงกับผู้ประกอบการแต่ละราย ดังนั้น ในการพิจารณากำหนดสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน และให้สิทธิประโยชน์ไม่เกินที่คณะกรรมการ

/นโยบายเขตพัฒนา...

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกำหนด และที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในรายละเอียดเพื่อให้มีหลักในการพิจารณาการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและห้องชุดฯ ที่ชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งควรสอบถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดอนชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนพื้นที่

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๗๔๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๗๔๓

E-mail: boonchai@nesdc.go.th